
 

 
รายงานการประชุม  

กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ระดับโรงเรียน 
ครั้งที่ 1/2566 

วันเสาร์ที่  8  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2566 
ณ ห้องประชุมอาคมเติมพิทยไพสิฐ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

------------- 
ผู้มาประชุม     1. นายภูมิภัทร  มาลี  ประธานฯ              

2. นางปาริสา  อร่ามเรือง 
3. นายเอกรัตน์  ลับโกษา 
4. นายชิษณุพงศ์ ไสว      
5. นางสาวสร้อยสุดา สาระวรรณ 
6. นางอุษนีพร สุมาจักร 
7. นางสาวศิริศรีวิรัตน์ พืนผา 
8. นายสุนทร รถทอง 
9. นางสาวธันยาภรณ์ บุษบา 
10. นายศราวุฒิ พรมรักษ์ 
11. นางทิฆัมพร อุดมศรี 
12. ด.ต.ภูมินทร์ รัตโน 
13. นายพานิช คนขยัน 
14. นายนิพพิชฌน์  สมสะอาด 
15. นายศิษย์พล  สุนิพัฒน์ 
16. นางสาวปัณณธร ละโป๊ะ 
17. นางอารีย์จิตร พงษ์สุระ 
18. นางสาววลีรัตน์ ดาสุเทพ 
19. นางกมลลักษณ์ บุญรินทร์ 
20. นางพัทธนันธ์ ศิริธารานันท์ 
21. นางวิไลพันธ์ ทุมพัฒน์ 
22. นายสุธี ลิขิตธนทรัพย์ 
23. นางรจนา ลิขิตสุวรรณ 
24. นางนิทราพร บึงไกร 
25. นางสาวสุภาพร  หอมเนียม 

ผู้ไม่มาประชุม   1. นางมณีรัตน์ ปูตะเลศ 
  2. นายคุณากร ธรรมวงศ์ 



 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
 นายภูมิภัทร  มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ
คณะกรรมการเครือข่ายฯ ปีการศึกษา 2566 ทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งกล่าวขอบ
คุณนายวีรจักร  แสงวงศ์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ที่ให้เกียรติ
เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการทำงานของคณะกรรมการเครือข่ายฯในครั้งนี้ จากนั้นเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุม 
วาระท่ี  1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ผู้อำนวยการภูมิภัทร มาลี ประธานการประชุม ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปี 2566 และ
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน คือต้องการให้ผู้ปกครองได้มีส่วน
ร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริมในนักเรียนประสบความสำเร็จ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูแลพผู้ปกครอง 
ตลอดจนช่วยกำหนดทิศทาง นโยบายที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่องบุตรหลานของเราและโรงเรียน และ
นำเสนอการใช้ระบบ Student Care ที่จะช่วยดูแลนักเรียนตั้งแต่มาโรงเรียนจนกลับบ้าน 
 มติที่ประชุม รับทราบตามที่ประธานชี้แจง 
วาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมฯ   
   - ไม่มี -  
 วาระท่ี  3 และ 4  เรื่องสืบเนื่องและเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานฯ แสดงความคิดเห็นว่า บางครั้งผู้ปกครองไม่ทราบข่าวสารจากทางโรงเรียนที่ โพสต์ลงโซ
เชียล จึงเสนอว่าการส่งเป็นหนังสือชี้แจงน่าจะเป็นวิธีที่ดีที ่สุด เพื่อให้ทราบข่าวและความเคลื่อนไหวของ
โรงเรียนและการประชุมของคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง จึงจะใช้วิธีนี้ต่อไป 

  นายชิษณุพงศ์  ไสว ประธานเครือข่ายฯระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เสนอว่าควรจัดทำแบบสอบถาม
หรือไม่ เพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้ปกครอง และจากการปรึกษาเห็นว่า ควรส่งต่อข้อมูลที่หลากหลายช่องทางทั้ง
จดหมายข่าว หนังสือเชิญหรือทุกช่องทางที่ส่งออกได้ และยินดีสนับสนุน ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม  

ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับกิจกรรมในแผนงาน จากการเสนอของประธานฯ มีความคิดเห็นว่าตั้งแต่
เปิดเทอมมีกิจกรรมโรงเรียนค่อนข้างมากอีกทั้งใกล้ช่วงสอบแล้ว อยากให้ชะลอกิจกรรมที่นอกแผนงานออกไป
ก่อน    

มติที่ประชุม ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไป 
    วาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  

   - ไม่มี -  
เลิกประชุม  เวลา  11.48  น. 
 
 
 

                                 (นางสาวสุภาพร หอมเนียม) 
     ผู้บันทึกการประชุมฯ 
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